

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ แจกฟรี! ข้อมูลการลงทุน แฟรนไชส์ ประจำปี 2018



หลังจาก ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ดำเนินการ
อัปเดตข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ครั้งใหม่ ประจำปี 2018 โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ
แฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ให้ช่วยส่งข้อมูลที่ได้อัพเดทการลงทุนแฟรนไชส์ ให้สดใหม่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับ
เจ้าของแฟรนไชส์เอง ผู้ซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เพื่อจะได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง สดใหม่ มีความทันสมัยตลอดเวลา

บัดนี้ โครงการอัปเดตข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2018 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้ทำการสรุปและรวบรวมข้อมูลการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายร้อยแบรนด์
อัปเดตล่าสุด สดใหม่ ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ส่งมายังไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ
แฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

เรียกได้ว่า ณ เวลานี้ ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ของแต่ละแบรนด์ พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟถึงมือนักลงทุน ผู้สนใจซื้อ
แฟรนไชส์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพียงแค่เข้าไปหน้าเว็บไซต์

www.ThaiFranchiseCenter.com แล้วคลิกไปที่คำว่า Franchise ต่อจากนั้นให้ไปที่คำว่า “หมวดหมู่” แล้วคลิกไป
หน้า “ขอข้อมูลการลงทุน ฟรี” เพื่อใส่ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจ ก่อนใส่
รหัส Code และกดช่องยืนยันการติดต่อจากเจ้าของแฟรนไชส์ แล้วคลิกขอข้อมูลแฟรนไชส์ เป็นอันเสร็จสิ้น ต่อจาก
นั้นนักลงทุนก็รอเพียงแค่อัปเดตข้อมูลแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ติดต่อกลับมา

นอกจากนี้ นักลงทุน และผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ ยังสามารถขอข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ ฟรี! ได้แบบง่ายๆ ผ่านทาง
หน้าจอโทรศัพท์มือถือของตัวเอง โดยเข้าไปที่หน้าโฮมเพจเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (Thai Franchise
Center Mobile) ก็จะมีแถบสีแดงขอข้อมูลการลงทุน ฟรี! ด้านล่างหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แล้วก็คลิกเข้าไปหน้า
ขอข้อมูลการลงทุน ฟรี! เพื่อกรอกชื่อ เบอร์ติดต่อ เหมือนในคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ทีมงานเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ขอขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทุกท่าน ที่ได้สังเกตเห็น
ความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ให้สดใหม่ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือส่งข้อมูลการลงทุนที่
ทันสมัยมายังไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ในครั้งต่อไป

เจ้าของแฟรนไชส์ รวมถึงผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 02-1019187
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.30 น.) หรือ Add LINE id: @thaifranchise